



900ปี
การสาธารณสุขไทย

ข่าวเด่น สร.

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

M

Mastery

เป็นนายตนเอง

O

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

P

People Centered

ใส่ใจประชาชน

H

Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รองปลัด สร. พร้อมด้วย เลขาธิการ ออย. ประชุมวิดิโอทางไกลกับ สสจ. และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ โดย 1.เข้มงวดการพิจารณาอนุญาต ให้ตรวจสอบสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนมิ.ย. 2561 หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง และมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท 2.ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน โดยออย.จะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานสถานที่ผลิต พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาตสถานที่ผลิตสำหรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษคือ จ.นครปฐม สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตจำนวนมาก

นอกจากนี้ ออย.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่กสทช.วันละ 6 คน เพื่อตรวจสอบการโฆษณาผิดกฎหมายทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อแจ้งให้ กสทช.ระงับโฆษณาเป็นการชั่วคราวทันที ขอให้ทางผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงผู้ที่ว่าจ้างลงโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง นำเนื้อหาการออกอากาศมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะประสาน ก.ดิจิทัลฯ ในการพิจารณาแนวทางการจัดการผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านโซเชียลมีเดียด้วย



มหัศจรรย์ 1,000 วันฯ

สมว.สร. พร้อมปลัดสร.ลงพื้นที่ รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีสุขภาพดี สติปัญญาดี แข็งแรง มีทักษะสูง และมีจิตใจที่งดงาม ตั้งเป้าภายในปี 2565 เด็กไทยต้องมี IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 และร้อยละ 70 มี EQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้ร่วมกับ 4 กระทรวงหลักในพื้นที่จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในปี 2560-2562



ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

โครงการควบคุมโรค เພຍ ได้ร่วมกับกรมอนามัย และสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โดยจัด 5 บริการสร้างสุขภาพป้องกันโรคสำหรับวัยทำงานแบบเบ็ดเสร็จและผสมผสาน เริ่ม 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป เน้นการเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม นำร่องในสถานพยาบาล 16 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร, สถาบันราชประชาสมาสัย, รพ.สมุทรสาคร, รพ.อุตรดิตถ์, รพ.พุทธชินราช, รพ.หนองคาย, รพ.พระนั่งเกล้า, รพ.พุทธโสธร, รพ.กัททัน, รพ.นภาลัย, รพ.บางเลน, รพ.กาญจนาดิษฐ์, รพ.ชัยบุรี, รพ.บางปะกง, รพ.พนมสารคาม และ รพ.แปลงยาว



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



สำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข